

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	310,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
<b>โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชุมประชาคมตำบลในการ         จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนพัฒนาหมู่บ้าน</b>	จำนวน	20,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นค่าดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล เพื่อร่วมบูรณาการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน ของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/2381 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ พัฒนาการเมือง บริหาร และบุคลากร หน้าที่ 86 ลำดับที่ 28) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>			
<b>โครงการจ้างแรงงานนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน</b>	จำนวน	30,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงาน นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 58 ลำดับที่ 24) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>			
<b>โครงการประกวดหมู่บ้าน</b>	จำนวน	20,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดหมู่บ้าน เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัลคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ</p>			

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 68 ลำดับที่ 12) ตั้งจ่าย จากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

#### โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชน

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ ประชาชน จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 58 ลำดับที่ 25) ตั้งจ่าย จากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

#### โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน เป็น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 67 ลำดับที่ 8) ตั้งจ่าย จากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

#### โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 59 ลำดับที่ 26) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

#### โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

จำนวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ อำเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้าง เหมาเดินที่ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการเมือง บริหาร และบุคลากร หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000</b>	<b>บาท</b>
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>			
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	จำนวน	40,000	บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 61 ลำดับที่ 32) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p>			